

กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัย เรื่อง “ การพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ครอบครัว: ครอบครัวแบบพอเพียง ระยะที่ 2” ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากครอบครัวใน 6 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง(ฝั่งตะวันตก) ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย โดยเฉพาะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อันได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม สำนักงานพัฒนาจังหวัดราชบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในการติดต่อประสานครอบครัวที่ดำเนินชีวิตแบบพอเพียง จำนวนพื้นที่ศึกษาละ 3-4 ครอบครัว รวมทั้งหมด 19 ครอบครัว ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนครอบครัวที่ได้รับการคัดเลือกกว่าสมาชิกในครอบครัวมีการดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุก ๆ ครอบครัวเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง พร้อมทั้งความร่วมมือและการให้ข้อมูลด้วยความเต็มใจในการสัมภาษณ์เชิงลึกการใช้ชีวิตครอบครัวแบบพอเพียงอย่างเป็นกันเองในบ้านของท่าน ทำให้คณะผู้วิจัยได้เรียนรู้ชีวิตครอบครัวแบบพอเพียงในมุมมองที่หลากหลายและได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำเสนอองค์ความรู้และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ครอบครัวศึกษา ผ่านเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาครอบครัวไทย สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นอกจากนี้ การวิจัยครั้งนี้มีอาจสำเร็จเสร็จสิ้นลงได้ หากไม่ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ประเมินเว็บไซต์โครงการ e-Family Learning (ครอบครัวแบบพอเพียง ระยะที่ 2) อันประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านครอบครัว หน่วยงานที่ปฏิบัติงานด้านครอบครัว ทั้งภาครัฐและเอกชน นิสิตนักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจทั่วไป ที่ได้กรุณาตอบแบบประเมินเว็บไซต์ การนำเสนอองค์ความรู้และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ครอบครัวศึกษาผ่านเว็บไซต์ของศูนย์ความรู้เพื่อบริการสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้

สุดท้ายนี้ คณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุก ๆ ท่าน ที่กรุณาให้การสนับสนุนและให้ความอนุเคราะห์เกี่ยวหนุนช่วยเหลือในทุกด้าน จนกระทั่งผลการวิจัย “การพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ครอบครัวศึกษา: ครอบครัวแบบพอเพียงระยะที่ 2” ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงอย่างสมบูรณ์

(รองศาสตราจารย์ ดร.จิตตินันท์ เฉชะคุปต์)

หัวหน้าคณะผู้วิจัย